



ประเทศไทย แผ่นดินแห่งโอกาส

คนไทยหลายคน มักประเมินประเทศตัวเองด้อยต่ำ **ไม่มีความหวัง** ส่วนหนึ่งเหตุเพราะเราอาจจะไม่รู้ตัว ประเทศอื่นทันทุกข์กันอย่างไร ประเทศที่เจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ ด้านวัตถุ อาจจะมีคุณค่าในสายตาของคนไทย แต่เมื่อคุณลองไปข้างในประชาชนในประเทศนั้น เต็มไปด้วยความทันทุกข์ หวาดผวา โจรฉกชิงวิ่งราวเต็มไปหมด ไม่ได้มีความหวังความสุขอย่างที่เราคิดนาการหรืออิจฉา ตรงกันข้ามต่างประเทศมองไทย เป็นดินแดนแห่งโอกาส นำลงทุน และท่องเที่ยว เห็นได้จาก การประเมินของบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ในช่วง 5 ปีนี้ต้องขยายสนามบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาอย่างทะลัก

ทิศทางท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ย่อมสะท้อนเป็นอย่างดีว่า ประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้าย ที่ทุกคนอยากมาสัมผัส เห็นได้จากการประเมินของ ดร.นิติชัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทอท.บอกไว้ว่า สถานการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมการบินมีทิศทางขยายตัวหลังจากปัจจุบันมียอดสั่งซื้อเครื่องบินที่ยังไม่ได้รับมอบทั่วโลกมากกว่า 1,000 ลำ ซึ่ง ทอท.คาดว่าอีก 5 ปีข้างหน้าอุตสาหกรรมการบินของไทยจะยังได้รับประโยชน์จากการเพิ่มเที่ยวบินของสายการบินต่างๆ จีนใช้สนามบินทอท.แซงคนไทย

ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวจีนยังเป็นตลาดหลักที่มีความต้องการ เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศสูง ซึ่งพบว่าคนจีนในปัจจุบันมีพาสปอร์ต

ที่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เพียง 4% ของจำนวนประชากรทั้งหมด 1,300 ล้านคน ซึ่งยังถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศเลือกเดินทางมาไทยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ทำให้สถิติผู้โดยสารที่ใช้ทำอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.ในปัจจุบัน มีสัดส่วนคนจีน 26% มากกว่าคนไทยที่มีสัดส่วน 18%

ส่วนโอกาสด้านลงทุน ประเทศไทย ยังเป็นจุดสนใจของ ทุนต่างประเทศตลอดมา ในอดีต ญี่ปุ่น สหรัฐ และประเทศฝั่งยุโรป ขณะที่ปัจจุบัน มีกลุ่มทุนจีน ที่เริ่มขยับเข้ามาเพิ่มขึ้น และแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก เมื่อประเทศไทยประกาศแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี เพราะพื้นที่ใน 3 จังหวัดตะวันออก ถือเป็นฐานการผลิตใหม่ที่ยกระดับประเทศไทยไปอีกขั้น ดังนั้นกลุ่มทุนต่างประเทศย่อมให้ความสนใจ เพราะหากรายได้ตลาดโอกาสเข้ามาลงทุน อาจกระทบภาพใหญ่ของบริษัทตัวเองในระยะยาวก็เป็นได้ ดังนั้นในวันนี้เราจะเห็นบริษัทยักษ์ทั่วโลก เข้ามาดูแลดูทางเข้ามาติดต่อเป็นระยะ หรือแม้แต่แอร์เอเชีย ซึ่งมีฐานที่มั่นในประเทศมาเลเซีย ก็กำลังคิดที่จะขยับมาใช้ไทยเป็นฐาน ทิศทางลงทุนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ต่างประเทศมองไทยเป็นโอกาส และ **ไม่มีความเสี่ยงด้านการลงทุน**

ประเทศไทยถือว่าตั้งอยู่ในจุดที่ได้เปรียบเรื่องทางภูมิศาสตร์ประเทศ ในอาเซียนทุกประเทศหากบินจากสุวรรณภูมิ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า ดังนั้นถือเป็นศูนย์กลางสำคัญ นอกจากนั้นประชาชนในประเทศไม่เคยคิดรังเกียจหรือเหยียดเชื้อชาติ สีผิว อย่างหลายประเทศ ความขัดแย้งภายในประเทศ เชื่อว่าหลังจากนี้เราได้บทเรียนในอดีตมากพอที่จะไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นซ้ำเติมการพัฒนาประเทศอีก ดังนั้นโดยรวมแล้วยังเป็นประเทศที่น่าอยู่ เป็นแผ่นดินแห่งโอกาสเพียงแต่ต้องเพิ่มทักษะยกระดับความรู้คนในชาติ นวัตกรรมการผลิต ที่เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน แนวทางต่างๆ จะต้องมีแบบแผนไว้แล้ว เหลือแค่ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริง หากเราสามารถทำได้ตามแนวทางให้เชื่อเถอะว่าประเทศไทย จะเป็นแผ่นดินที่หลายประเทศอิจฉา